



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function)
และนโยบาย (Agenda) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) เพื่อประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ที่ ๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda)

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จึงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ภายใต้กรอบภารกิจประจำ (Function) และนโยบาย (Agenda) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

ประเภทกรอบภารกิจ(Function)

ที่	กรอบภารกิจ(Function)	โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
๑	การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง	บ้านกอกวิทยาคม
๒	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	ชุมชนหนองยางวิทยาคม
๓	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	สมสะอาดพิทยาสรรพ์
๔	การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	นาขามวิทยา
๕	การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	สมสะอาดพิทยาสรรพ์
๖	พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	คำบงพิทยาคม
๗	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย	บ้านบัวขาว(วันครู๒๕๐๐)
๘	การจัดการศึกษาเรียนรวม	บ้านเก่าเตื่อ
๙	สถานศึกษาสีขาว	ทุ่งมนบะเอยีตราษฎร์บำรุง
๑๐	สถานศึกษาสีขาว	บ้านกุดฝั่งแดง
๑๑	สถานศึกษาสีขาว	บ้านหนองไผ่
๑๒	สถานศึกษาสีขาว	บึงบาดาลราษฎร์บำรุง
๑๓	สถานศึกษาสีขาว	หนองแสงวิทยาเสริม
๑๔	การจัดการเรียนรู้ตามแนวมอนเตสซอรี	เหล่าโฮงามวิทยาสง
๑๕	โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร	หนองบัวโน

ประเภทนโยบาย(Agenda)

ที่	นโยบาย(Agenda)	โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
๑	การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร	บ้านหนองม่วง
๒	การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ	บ้านสีแยกสมเด็จ

๓	การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ	บ้านโนนค้อ
๔	โครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)	บ้านหนองม่วง
๕	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	นางามวิทยา
๖	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
๗	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	สมเด็จพระประชานุเคราะห์
๘	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	กุดกว้างสวาสดีวิทยา
๙	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	คำม่วงจรัสวิทย์
๑๐	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	ชุมชนหนองยางวิทยาคม
๑๑	โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.	สงเปลือยวิทยายน
๑๒	STEM Education	สมสะอาดพิทยาสรรพ์
๑๓	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน	บ้านกระเดา
๑๔	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน	บ้านคำอึ่งหงษ์
๑๕	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน	บ้านใหม่ชัยมงคล
๑๖	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน	ดงเหนือประชาสรรค์
๑๗	โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	บ้านบัวขาว(วันครู๒๕๐๐)
๑๘	โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	ทุ่งมนบะเอ็ยตราษฎร์บำรุง
๑๙	โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	บ้านโนนศรีสวัสดิ์
๒๐	โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	สะพานหินวิทยาคม
๒๑	โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง	บ้านโจดนาตาล
๒๒	การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	บ้านคำอึ่งหงษ์
๒๓	การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	ทุ่งมนบะเอ็ยตราษฎร์บำรุง
๒๔	การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	บ้านใหม่ชัยมงคล
๒๕	การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก	บ้านกุดฝั่งแดง
๒๖	การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
๒๗	การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ทุ่งมนบะเอ็ยตราษฎร์บำรุง
๒๘	การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนหมู่มนเม็กพิทยาสรรพ์
๒๙	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	บ้านใหม่ชัยมงคล
๓๐	ห้องเรียนอาชีพ	กุดคำวเทพพิทยา
๓๑	ห้องเรียนอาชีพ	บ้านโจดนาตาล
๓๒	ห้องเรียนอาชีพ	นาขามวิทยา
๓๓	ห้องเรียนดนตรี	บ้านคำอึ่งหงษ์
๓๔	ห้องเรียนดนตรี	กุดหัว้าวิทยา
๓๕	ห้องเรียนกีฬา(ฟุตบอล)	นาขามวิทยา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายภัณฑร์รักษ์ พลดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3